

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๑



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต”

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., รมต.ทุกท่าน กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๗๔๔, ว ๒๐๖  
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับเรื่อง การจัดงาน  
เผยแพร่ข้อมูล “๕ กองทุน ๕ นโยบายรัฐ” มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า  
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การจัดงานเผยแพร่ข้อมูล “๕ กองทุน  
๕ นโยบายรัฐ”) มอบให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและร่วมดำเนินการ  
ในการจัดงานเผยแพร่ข้อมูล “๕ กองทุน ๕ นโยบายรัฐ” เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริม  
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนไปชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย  
ในการดำเนินการให้สำนักงบประมาณและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสนับสนุนโดยใช้จ่าย  
จากงบประมาณเหลือจ่ายของแต่ละจังหวัดตามความเหมาะสมต่อไป นั้น รัฐบาลได้เตรียมจัดงาน  
“รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖  
สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและเข้าถึง  
แหล่งทุนได้อย่างถูกต้อง ทัวถึง และอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จึงขอให้รัฐมนตรีทุกท่านเข้าร่วมงาน  
ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ระหว่างวันดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ประสานงานและรวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่แสดงความจำนงว่าจะลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมงานในจังหวัดใด  
แล้วแจ้งไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย) เพื่อดำเนินการต่อไป  
ทั้งนี้ ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีทราบด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย) เสนอเพิ่มเติมว่า

๑. การจัดงานดังกล่าวในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครจะจัดงานในบริเวณ  
สนามราชมิ่งคลากกีฬาสถาน หัวหมาก ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ที่กรุงเทพมหานคร เวลา ๙.๐๐ น. และจะเปิดงานพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๒. ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงต่าง ๆ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้จัดทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนต่าง ๆ จำนวน ๕๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้รัฐมนตรีทุกท่านและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสำนักหรือผู้เชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าขึ้นไปตรวจเยี่ยมการจัดงานและรายงานผลการดำเนินงานในทุกจังหวัดด้วยแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และรับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย) เสนอเพิ่มเติม

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี